



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกโครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่น
ด้านการกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับปริญญาโท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกโครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นด้านการกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับปริญญาโท ตามรายชื่อท้ายประกาศมหาวิทยาลัยและขอให้ผู้สอบคัดเลือกได้ถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. **วันเสาร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒** เวลา ๐๙.๐๐ น. ให้นักศึกษาที่สอบคัดเลือกได้มาพร้อมกันที่ห้องประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร เพื่อมารายงานตัวเข้ารับการปฐมนิเทศในส่วนของกองกิจการนักศึกษา และเซ็นชื่อรับทราบเงื่อนไขการแจ้งรายชื่อไปยังบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อนำไปตัดสิทธิ์การเลือกคณะ/สาขาวิชา การสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ **พร้อมชำระเงินค่ารักษาสีทึบจำนวน ๗,๕๐๐ บาท**

ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย โดย

- ผู้ชาย แต่งเครื่องแบบนักศึกษาของสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ หรือสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวเกลี้ยง กางเกงสีด้าหรือสีกรมท่า (**ห้ามสวมกางเกงยีนส์โดยเด็ดขาด**) ตัดผมสั้นทรงสุภาพ (รองทรง) สวมถุงเท้าและรองเท้าหุ้มส้นสีด้าไม่มีลวดลาย
- ผู้หญิง แต่งเครื่องแบบนักศึกษาของสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ หรือสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวเกลี้ยง กระโปรงสีด้าหรือสีกรมท่า และรองเท้าหุ้มส้นสีด้า

๒. กำหนดวันสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป **วันเสาร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒** สำหรับการรายงานตัวกับอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียน ให้นักศึกษาทุกคนตรวจสอบที่ บัณฑิตวิทยาลัย อาคารนวมินทรราชินี ชั้น ๑๒

**ถ้านักศึกษาไม่มาดำเนินการใดๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
มหาวิทยาลัยจะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้**

๓. นักศึกษาที่สอบคัดเลือกได้และมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจะต้องมีคุณสมบัติและคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และต้องสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด **ถ้านักศึกษาที่สอบคัดเลือกได้ขาดคุณสมบัติและคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาทันทีแม้จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้ว**

๔. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว หากไม่ทำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือประสงค์จะสละสิทธิ์ไม่เข้าศึกษาเงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนวิชาเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ได้ชำระไว้จะตกเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เว้นแต่กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิม ซึ่งไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคืนเงินที่ชำระไว้เป็นกรณีไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เชื่องฉิน)
อธิการบดี

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัย

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกโครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นด้านการกีฬาและศิลปวัฒนธรรม
ปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาโท

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร)

ที่	ชื่อ -นามสกุล	สาขาวิชาที่เข้าศึกษา	ชนิดกีฬา/ ศิลปวัฒนธรรม
1	นายจรรุภิตต์ จันทร์ศิริ	เทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน [แผน ก แบบ ก2] (ปกติรอบเช้า) (MEET)	ครอสเวิร์ค

คณะบริหารธุรกิจ (จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร)

ที่	ชื่อ -นามสกุล	สาขาวิชาที่เข้าศึกษา	ชนิดกีฬา/ ศิลปวัฒนธรรม
1	นายวสุพล วงศ์กล้า	บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2 (ปกติรอบเช้า) (MBA)	ฟุตบอล